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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 215–8/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  26  พฤษภาคม  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  3 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  7 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง ช่างเทคนิค 
  9 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 4 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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  5 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการจัดการ 

  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  7 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชา  ประสงค์จันทร์ อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวรรณ พวงสอน อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
11 อาจารย์ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
12 อาจารย์กาญจนพัฐ กลับทับลัง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
13 อาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
14 อาจารย์นุชเนตร กาฬสมุทร อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์ อาจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 อาจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ อาจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
17 นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 215 – 8/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

     - ไม่มี - 

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนพฤษภาคม 2565  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม  2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

   - ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน  2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดพิธีประดับอินธนู พิธีครอบ
มือช่าง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พร้อมด้วยการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษา สร้างแรง
บันดาลใจและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่เส้นทางวิศวกรพาณิชยนาวี  มีการจัดเวทีเสวนาในเรื่องบทบาทของ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือต่อการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมพานิชยนาวี และแนวทางพัฒนาและยกระดับ
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการพาณิชยนาวี ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” 
ภายใต้โครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสาร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร
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บรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล 
Scopus ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
   - เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และคณะ เข้าเยี่ยมชมและ
พบปะหารือผู้บริหาร บริษัท แอลพีเอฟ มีทโฟนเซน จำกัด ในเครือลูกปลาฟาร์ม ดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ครบวงจร 
โดยยึดหลักการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐาน 
GMP HACCP Halal โดยมีนายชนัต แจ่มจันทา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีแนวคิดในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคน
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานต่อไป 
   - ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ร่วมกับคณะผู้วิจัย ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการ “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน 
ด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพ้ืนที่สู่ตลาดการแข่งขัน” ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้พริกไทยพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป  ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ 
แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี 
   - เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน
การเรียนการสอนและวิจัยกับ Professor Jeremy Kilburn (อธิการบดี Provost) และคณะผู้บริหารของ Curtin 
University ได้ แ ก่  Professor Sambit Datta (Dean International, Faculty of Science and Engineering) 
Mr. Shaun Wellbourne-Wood (Dean ASEAN) Professor Kevin Fynn  (Director, Industry Engagement, 
Faculty of Science and Engineering) Professor Ravi Fotedar (Aquaculture, School of Molecular and 
Life Sciences) และศาสตราจารย์เชียรช่วง กัลยาณมิตร (Adjunct Professor-Curtin University) โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint degree) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย การร่วมจัดคอร์สเรียนระยะสั้น (Short course) หรือการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
รวมทั้งแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย  ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

   - ในระหว่างวันที่  20 - 21 พฤษภาคม 2565  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ โกสินทร์  พัฒนมณี                     
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารของ Curtin University, Australia เยี่ยมชมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการและพ้ืนที่ปฏิบัติการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ของทั้งสองคณะ อีกทั้งเพ่ือหาแนวทางการทำ
วิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากทั้ งสองมหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

   - มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ    
   1. รองศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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   2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลระดับเพชร 20 ทีม จากผลงานทั้งหมด 
546 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับรางวัลประกอบด้วย นายพงศธร บุญสุข นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน         
นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ ร่วมส่งผลงานการสร้างแรงบันดาลใจให้มีจิต
อาสา เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าฝั่งหัวเขา ณ วัดสุวรรณคีรี ให้กับเด็กและเยาวชนชุมชน
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ “The Next Gen” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม               
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ 

   3. ตามที่สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกันจัดโครงการ 
TOP 100 U2T Projects by Ent  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งไปร่วมประกวด และผ่านการ
คัดเลือกเป็น Top 15 จำนวน 3 ผลงาน โดยแต่ละผลงานมีความโดนเด่นที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 

      - โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้าง    
รากแก้วให้ประเทศ)  พ้ืนที่ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  
วงศ์กูล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      - โครงการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว พ้ืนที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยอาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์  คณะบริหารธุรกิจ 

      - โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้าง   
รากแก้วให้ประเทศ) พ้ืนที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  โพชกำเนิด  
คณะศิลปศาสตร์ 
   4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติราชมงคล 
ครั้งที ่4 ระหว่าง วันที่  18 -20 พฤษภาคม 2565 ณ  โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี 

      - นายวสวัตติ์  ริยาพันธ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์) ได้รับ โล่รางวัลดีเด่น และรางวัล
เหรียญทอง อันดับ 1 ภายใต้แนวคิด "9 ราชมงคลขับเคลื่อน นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียว 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน " 

      - อาจารย์รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ  นายวสวัตติ์  ริยาพันธ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์) 
และ นายกฤษฎา  พ่อไชยราช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานอนิเมชั่นตำนานโนรา  

      - อาจารย์รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ และนายปัญจธรณ์   กุลกาญจนาภิบาล  ได้รับเหรียญทองแดง 
ผลงานรามเกียรติ์สู่ตะลุงใต ้

      - นายนิอัสฮารี  แวโด  นายภูชิต  อาดำ และ นายกฤษฎา พ่อไชยราช  ได้รับเหรียญเงิน ผลงาน
ชุดประกอบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนมรดกวัฒนธรรมด้านอาคารย่านเมืองเก่าสงขลาด้วยนวัตกรรมกระดาษจาก   
ออดิบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  การพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ากระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยในส่วนของแนวทางและหลักเกณฑ์
การดำเนินงาน (Guiding Principle) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีดังนี้ 
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 1. เพื ่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยที ่มีศักยภาพเฉพาะกลุ ่มสามารถดำเนินการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างจุดต่างและความหลากหลายตามพันธกิจและศักยภาพของตนเอง และได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของสถาบัน ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขจัดความยากจน  การสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนา
การศึกษา สังคม สุขภาพและบริการภาครัฐ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติและนวัตกร พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะสมรรถนะของผู ้ประกอบการกำลังแรงงานเพื่อ
ยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  3. เพื่อขับเคลื ่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) อาทิเช่น  
   - เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการ(Entrepreneurship ecosystem) 
ในสถาบันการศึกษา 
   - สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐกับผู้ประกอบการ ให้เกิด
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 
   - ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น
ในระบบมหาวิทยาลัย พัฒนาและต่อยอดจุดแข็งของแต่ละมหาวิทยาลัย ไปสู่การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
อาทิ การจัดตั้งนิติบุคคล  Holding company หรือ องค์กรที่แสวงหากำไรได้ รวมถึงสนับสนุนการสร้างปัจจัยเอ้ือ 
อาทิ ระเบียบการเงิน บุคลากร สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมที่สามารถรับเงินจากภายนอกที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากการร่วมทุน 
 4. เพื ่อส ่งเสริมการแบ ่งป ันทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาล ัย  (Share resource) ครอบคลุม 
บุคลากร การเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการสร้างระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ อาทิ 
กฎระเบียบรองรับ ฐานข้อมูล เป็นต้น 
 ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย
มีศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการที่มาจากทั้งในส่วนภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ก็จะมีประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจและหน้าที่ในเรื่องของการ
จัดทำข้อเสนอและร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั ้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติ โดยมีประเด็นให้ปรับแก้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในมาตราที่สำคัญ ได้แก่  

- มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นที ่เกื้อกูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ ่งส่งเสริม 
ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและทักษะวิชาชีพสู ่การผลิตนวัตกรและบัณฑิตนักปฏิบัติ ยกระดับและพัฒนา
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้บริการ
ทางวิชาการและผลิตนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริม บ่มเพาะ และ
พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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- มาตรา 11 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธไม่รับผู้ใดซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัย เพราะเหตุที่ผู้นั้นไม่มีเงินชำระค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพเพราะเหตุดังกล่าวมิได้ 

  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ซึ ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย  

  หลักเกณฑ์พิจารณาว่าผู ้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด    

- มาตรา 12 นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ดังนี้  
  (๑) ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่

ได้มาในทำนองเดียวกัน 
  (๒) รายได ้หรือผลประโยชน์ที ่ได ้จากการใช้ที ่ราชพัสดุหรือจ ัดหาประโยชน์ในที ่ ราชพัสด ุ            

ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
  (๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที ่ได ้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน และจากทรัพย์ส ินของ

มหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์รายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

- มาตรา 20 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

- มาตรา ๔๘ (๔) มหาวิทยาลัยอาจร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื ่อให้ผู ้เรียน ได้เรียนรู ้โดยการ
ปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

  มหาวิทยาลัยอาจจัดทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตร การศึกษา 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยและอีกส่วนหนึ่งในสถาน
ประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งการให้บุคลากรของหน่วยงานดังกล่าวได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะด้วย 

  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ ่งและวรรคสอง มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้ผู ้ปฏิบ ัติงานใน
มหาวิทยาลัยและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ ยังให้มีการปรับปรุงในเรื ่องของวัตถุประสงค์ เรื่องของด้านการเงิน งบประมาณ เรื่องของ
โครงสร้างบริหารจัดการ ระบบงานภายใน ภาระ หน้าที ่  อำนาจ ในบางประเด็นด้วย ซึ่งแนวทางในการแก้ไข
ทั้งหมด เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2565  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้มีการหารือ
กันว่า เมื่อรูปแบบของการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ มีลักษณะคล้ายกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่
ในส่วนของระเบียบการใช้เงินยังใช้ระเบียบของรัฐอยู่  ซึ่งได้หารือกันว่าหากเป็นเช่นนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั ้งหมดเลยหรือไม่ ซึ ่งบางมหาวิทยาลัยฯ อธิการบดีเพิ่งได้รับ
ตำแหน่งมา ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และยังไม่อยากเข้าสู่กระบวนการสรรหา
ใหม่ และกระบวนการในการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด จากการหารือ จึงยังไม่ได้
ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว แต่ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ไปศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย ว่าเป็นเช่นใด 
โดยสำหรับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยู่ ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวก็ดำเนินการต่อไป ส่วนในเรื่องของการปรับโครงสร้าง ก็สามารถดำเนินการได้ 
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. การให้ปรับแก้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในประเด็นของด้านการเงิน 
งบประมาณ จะเห็นได้ว่าระเบียบพัสดุ การเงิน ยังต้องอิงจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งยังติดอยู่ในระบบราชการ หากจะให้มี
ความชัดเจน และเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ควรจะพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย 
    2. ประเด็นที่เสนอให้ปรับแก้บางประเด็น มีความน่าสนใจ ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ผลักดัน เช่น 
เรื่องของการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เช่น โรงแรม โดยหากสามารถมีความร่วมมือกันได้ จะ
สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนได้ 
 3. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัย โครงการจัดตั้ง (unit cell) ฉะนั้น หากออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะ
ดำเนินการในเรื่องของระเบียบการเงินได้คล่องตัวมากขึ้น โดยให้มหาวิทยาลัยมีการจัดระเบียบในเรื่องของการเงิน
เป็นของมหาวิทยาลัยเอง แต่อาจจะมีคนของกรมบัญชีกลางมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ในเบื้องต้น เพ่ือจะได้กำหนดระเบียบที่
เกีย่วข้องกับการเงินได้อย่างถูกต้อง  
 4. มหาวิทยาลัยฯ ควรศึกษาในเรื่องของระเบียบทางการเงินขององค์การมหาชน ซึ่งใช้เงินของรัฐ แต่
ส่วนใหญ่มีระเบียบในเรื่องของการเงินมาใช้เอง เพียงแต่อิงระเบียบของรัฐในบางส่วน ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีความ
คล่องตัวพอสมควร โดยศึกษาเรื่องนี้ดูและนำมาใช้ประกอบกัน เพราะความตั้งใจของกระทรวงฯ คือ ต้องการให้เมื่อ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว แม้จะให้ความเป็นอิสระ แต่ก็ต้องการให้อยู่ในกติกาส่วนรวม เพราะยังได้รับ
งบประมาณจากรัฐอยู่ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้  
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ตนได้รับเชิญจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ร่วมเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่  ในช่วงเย็นของวันที่ 26  พฤษภาคม 
2565 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประชุม และมีความร่วมมือกัน ในเรื่องของการพัฒนาภาคใต้ โดยให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความสนใจเป็นอย่างมากที่ดำเนินการที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งประเทศเยอรมนีได้มาลงทุนใน
เรื่องเทคโนโลยีการอาบน้ำแร่ของเยอรมันที่จังหวัดกระบี่ด้วย รวมทั้งเรื่องของการพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็น
ศูนย์กลางของท่าเรือน้ำลึก โดยท่าเรือฮัมบวร์ค ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของเยอรมนี มีความสนใจและยินดีที่จะให้ความ
รว่มมือ 

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม ยังกล่าวอีกว่า ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญท่านทูต เกออร์ก ชมิดท์  (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูต
เยอรมนีประจำประเทศไทย เดินทางไปเยือนจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเดิมมีกำหนดการจะมาเยือนในเดือน
พฤษภาคม 2565 แต่ภายหลังได้ขอเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นในเดือนมิถุนายน 2565 นั้น ในวันที่ 31  
พฤษภาคม 2565 นี้ ตนได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายชวน ภูเก้าล้ วน นายก
สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เพ่ือเข้าพบเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เพ่ือจะได้หารือกันในเรื่องของ
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กำหนดการเดินทางและรายละเอียดต่างๆ ต่อไป ซึ่งรายละเอียดกำหนดการเดินทางจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ
ต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 214 - 7/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่ 19  พฤษภาคม  ๒๕65  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่  214 - 7/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่ 19  พฤษภาคม  ๒๕65  ผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
 - ไม่มี – 

3.2  พิจารณาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 196 -2/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณารูปแบบการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบน
หลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในรูปแบบการลงทุนโครงการ โดยภาคเอกชน นั้น 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of 
reference : TOR ) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เพื่อประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในสถาบันการศึกษา โดยผลการพิจารณาได้
ผู้ดำเนินการโครงการฯ คือ บริษัทโซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาร่างสัญญาโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามขอบเขตของงานที่ได้ประกาศไว้  โดย
คณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาโครงการฯ ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ตามร่างสัญญาที่บริษัทเสนอ และประเด็น
ข้อกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาข้อกำหนดและร่างสัญญา พบว่า รายละเอียดตามร่างสัญญาไม่
สอดคล้องตามขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ซึ่งจะทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ และไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ อีกทั้งระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กำหนดผูกขาด
การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่านั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายให้หน่วยงานอ่ืนได้ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้งยุติการพิจารณาร่างสัญญาและยกเลิกดำเนินการโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในสถาบันการศึกษา 
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  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ในการลงทุนการดำเนินการ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ มหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเอง โดยลงทุนในพ้ืนที่สงขลา นำร่องเป็น
พื้นที่แรก จำนวน 300 กิโลวัตต์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำข้อเสนอ
โครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ้ืนที่อำเภอเมืองสงขลา จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิช ัย เพ่ือโปรดพิจารณาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตนยินดีที่จะประสาน
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบริษัท บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และยังเป็น
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งบริษัท บี.กริม เป็นธุรกิจสัญชาติเยอรมันที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ
เทคโนโลยี อาจจะแนะนำหรือให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัยฯ ได้ 
 2. การเริ่มดำเนินการโครงการฯ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการที่จะต้องเริ่มศึกษาเบื้องต้น 
เรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีอะไรบ้างที่ รวมถึงสามารถเรียนรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษา
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการเองได้ ก็คุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากเป็นการได้
ทักษะแล้ว ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ อาจจะเป็นผู้นำทางด้านนี้ได้  โดยเฉพาะทางด้านฮาร์ดแวร์ ที่มีเพียงไม่กี่ตัว ที่
เป็นปัญหาในระดับสากล 
 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์ 
(Inverter) ให้เข้าใจ และเป็นผู้นำในเรื่องนี้ให้ได้ นอกจากนี้ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการนำมาใช้งาน และย้อนเข้าไปสู่
ระบบของการไฟฟ้าได้ด้วย รวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Storage Inverter) ให้
สามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ ซึ่งต้องรู้จัก ทำความเข้าใจ และทำการวิจัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำในเรื่องนี้
ให้ได ้
 4. ในการที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านนี้ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ซึ่งเมื่อมีการกักเก็บ
พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าได้ ในการผลิตใช้เอง การกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือจะไปประยุกต์ใช้งานอ่ืนที่
เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติก็ตาม ควรจะมีซอฟต์แวร์ที่เข้าไปควบคุมการใช้งาน ซึ่งจะทำให้มีความโดดเด่นขึ้นมาได้ 
 5. นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการผนวกโครงการนี้ร่วมกับการเรียน
การสอนด้วย เพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรและนักศึกษา ให้มีความรู้  ความชำนาญทางด้านนี้ ซึ่งเรื่องของระบบการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในอนาคต และเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่กำลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทางด้านอุตสาหกรรมก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องนี้ 
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 6. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเตรียมการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น บุคลากรที่ยังขาดความชำนาญการ พื้นท่ีตั้ง สภาพโครงสร้าง รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวกับ
ภัยธรรมชาติด้วย 
 7. มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร และนักศึกษา จากหลายๆ คณะ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 8. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล ซึ่งมีโอกาสเกิดการกัดกร่อนสูงกว่าปกติ ฉะนั้นในการ
ทำโครงการฯ เพ่ือเป็นเชิงป้องกัน มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการวิเคราะห์จุดอ่อนในเรื่องของการบำรุงรักษาด้วย ไม่ใช่
ว่าเกิดปัญหาก่อนจึงค่อยมาแก้ไข 
 9. เป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ จะกำหนดอายุโครงการเพียง 10 ปี เนื่องจากการกำหนดอายุ
โครงการ 20 ปี เป็นระยะยาวเกินไป ซึ่งเทคโนโลยีน่าจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์
จากโครงการฯ ในเรื่องของการเรียนการสอนด้วย การตั้งเป้าหมาย 10 ปี ก็น่าจะเพียงพอ หากไม่มีปัญหาในเรื่อง
ของระยะเวลาคืนทุน 
 10. หากเป็นโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเอง แต่ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัทที่ประมูลได้  อาจจะไม่เกิดมีปัญหาอะไร เมื่อโครงการเสร็จแล้ว ต้องใช้การได้ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ แต่หากเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์มาติดตั้งเอง ยังเป็นประเด็นที่อาจจะเกิด
ปัญหาได ้
 11. คณะทำงานเพ่ือดำเนินโครงการ หากเป็นไปได้ ไม่ควรจะเป็นตัวบุคคล  เช่น อาจจะเป็น
คณะทำงาน ส่วนที่มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มารับผิดชอบ เพราะโครงการฯ นี้ เป็นเรื่องที่คณะจะต้องใช้ใน
การศึกษาในอนาคตด้วย 
 12. โครงการฯ นี้ น่าจะเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นนโยบายที่สำคัญ
ของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต คือ เพ่ือความยั่งยืน ลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าไว้ว่า ลดความเป็น
กลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี 2050 และ บรรลุเป้าการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(net zero emissions) ภายในปี 2065  ฉะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการฯ นี้ จึงควรจะมีนโยบายที่จะ
ไปเสริมกับนโยบายของประเทศให้ชัดเจน โดยลองคำนวณดูว่าในปี 2050 มหาวิทยาลัยฯ จะลดความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (carbon neutrality) ตามนโยบายของประเทศได้หรือไม ่

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบข้อเสนอโครงการ (Project 
Proposal) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่อำเภอ
เมืองสงขลา  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 
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   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการดำเนินงานสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)   

 ความเป็นมา 
   สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงาน การกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ว่าด้วยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
   1. เพ่ือดำเนินงานบริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การ
สร้างผู้ประกอบการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

   2. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี 

งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
   5. สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์งานบริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และวิสาหกิจวัฒนธรรม นั้น  
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หากเป็นไปได้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรจะรวบรวมงานวิจัยและงาน
นวัตกรรมใหม่ๆ ของแต่ละคณะ เมื่อรวบรวมเสร็จแล้ว นำมาวิเคราะห์ว่าหากมหาวิทยาลัยฯ มองในเชิงของพ้ืนที่ เชิง
วิทยาเขต นั้น สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละพ้ืนที่ มีงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลักๆ ด้านใดบ้าง ที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ และในแต่ละพ้ืนที่มีจุดเด่นทางด้านนวัตกรรม งานวิจัย เป็นอย่างไรบ้าง หากสามารถรวบรวมได้ จะ
ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หากมีงานสนับสนุนบางอย่างเพ่ิมเข้าไปอาจจะทำให้งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีอยู่ สามารถ
นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ นอกจากจะได้ทราบถึงจุดเด่นของนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีแล้ว หากมีโครงการที่ต้องทำ
ร่วมกับหน่วยงานใด มหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาประเมินได้เลยว่าโครงการที่จะทำร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนเกี่ยวข้องกันตรงไหน อย่างไร 
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 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) จะเห็นได้ว่าจุดแข็งใน S4 สำนักฯ
สามารถเชื่อมโยงอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในการทำวิจัยและบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนสังคม และภาคเอกชน แต่ในจุดอ่อนใน W3 และ W4 ในเรื่องของบุคลากร ซึ่งการปรับตัว
ของบุคลากร ยังไม่ทันกับงานรูปแบบเชิงรุก และการสร้างการรับรู้ของบทบาท หน้าที่ และการให้บริการของสำนักฯ 
กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกยังไม่เพียงพอ  ซึ่งจุดอ่อนข้างต้นเป็นจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการ 
หากไม่มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จะส่งผลต่อการดำเนินงานในอนาคต ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมาทบทวนว่า
จุดแข็งท่ีมีสามารถแก้จุดอ่อนในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 
 3. จุดแข็งใน S1-S4 เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักฯ ที่จะทำให้เกิดและกลายเป็นจุดแข็งในอนาคต ซึ่ง
คงไม่ใช่จุดแข็งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ฉะนั้นบทบาทของสำนักฯ คือจะต้องพยายามทำให้เกิดจุดแข็งใน 4 เรื่อง
ดังกล่าวให้ได ้
 4. การทำให้การดำเนินการของสำนักฯ ไปได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น นั้น เบื้องต้นจะต้องรู้ก่อนว่าตัวองค์กร
หลักหรือนวัตกรหลักอยู่ที่ตรงไหน จากนั้นเมื่อรู้แหล่งแล้วต้องมีการดำเนินการเชิงรุก วางแผนว่าจะทำอะไรก่อน 
หลัง มีการวางโครงการ มีการทำในลักษณะของแพลตฟอร์ม และท้ายสุดคือเรื่องการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ผลงานด้วยการโฆษณา ทั้งหมดข้างต้น สำนักฯ ควรมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานสากล 
 5. จุดอ่อนในเรื่องของระเบียบทางราชการที่ไม่เอ้ือต่อการทำงาน และติดขัดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย 
เป็นจุดอ่อนที่ส่งผลต่อผลงานและสำนักฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับแหล่งทุนจากภายนอก ทั้งที่เป็นเอกชนและ
ภาครัฐ ฉะนั้นในเรื่องของนวัตกรรม วิชาการ หรือวิจัย อาจจะยังมีกรอบหรือช่องทางท่ีน้อยเกินไป ทำให้ความเข้าถึง
หรือโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งสำนักฯ ควรจะเพ่ิมช่องทางที่ทำ ให้เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น และมหาวิทยาลัยฯ หากสามารถปรับปรุงระเบียบและระบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น หรือทำให้
โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมีมากขึ้น อาจารย์ก็จะกล้าที่จะออกจาก Comfort Zone เพราะยอมรับได้กับระเบียบที่เอ้ือ
มากขึ้น  
 6. อาจารย์ที่เป็นผู้วิจัยมือใหม่ สำนักฯ จะต้องมีการเข้าไปแนะนำหรือให้คำปรึกษา เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์อยากทำงานวิจัยหรือเข้าสู่แหล่งทุนได้ ส่วนอาจารย์ที่ทำวิจัยอยู่แล้ว สำนักฯ จะต้องเป็นหน่วยที่
ประสานให้อาจารย์นำข้อมูลวิจัยมา เพื่อให้สำนักฯ สามารถนำงานวิจัยไปเผยแพร่ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ได้ และ
สำหรับอาจารย์บางส่วนที่ยังอยู่ใน Comfort Zone สำนักฯ ควรจะมีวิธีการแก้ปัญหา สร้างการรับรู้ หรือมีแนว
ปฏิบัติที่จะทำให้อาจารย์เหล่านั้นออกจาก Comfort Zone และรู้สึกกล้าที่จะทำงานวิจัย กล้าขอทุน และกล้าที่จะ
เขียนข้อเสนอแหล่งทุนจากภายนอก  
 7. สำนักฯ ควรมีการวางแผนที่จะรองรับนักวิจัยที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณ ที่เป็นอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ โดยมีวิธีการที่จะให้อาจารย์เหล่านั้นช่วยงานมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 8. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดที่ท้าทาย (OKR) จะเห็นได้ว่ารายการตัวชี้วัด
เน้นในเรื่องของงบประมาณ รายได้ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนผลงานเศรษฐกิจ จำนวนผู้ประกอบการใหม่ 
และจำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากเกินไป ซึ่งการประเมินผลการดำเนินงานควรจะคำนึงถึง
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการดำเนินงานด้วย เช่น งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อ
ดำเนินงานแล้ว ผลคือช่วยประหยัดได้เท่าใด ทั้งในการช่วยประหยัดสิ่งแวดล้อม พลังงาน และต้นทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ ได้เกิดขึ้นหรือไม่ และเกิดขึ้นเท่าใด ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของสำนักฯ ไม่ควรจะคิดแค่เรื่องรายได้
ของสำนักฯ แต่ต้องคำนึงถึงรายได้ของคนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ฉะนั้น
ตัวชี้วัดดังกล่าว ควรจะมีการทบทวนใหม่ โดยอาจจะเลือกบางโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการแล้วเกิดผล
กระทบในเชิงบวกต่อผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยฯ ไปถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีให้ ว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้าง 
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มาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักฯ จะทำให้สะท้อนถึงคุณค่าของอาจารย์และการทำงานของสำนักฯ ที่มีสู่สังคม 
สู่สิ่งแวดล้อม และสู่เศรษฐกิจ 
 9. เรื่องที่สำนักฯ ควรจะลองดำเนินการวิจัยต่อยอด อาทิ เช่น เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ 
(Biochar) แผ่นแปะสิวที่มีส่วนผสมของไส้หญ้าปล้อง ที่ช่วยดูดซับสิว ลดการอักเสบ และต่อยอดงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่แล้ว ในโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า ซึ่งควรลองวิจัยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้สารสกัดและกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะให้ทุนในการวิจัย 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำนักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 
2565) ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบัน อุดมศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา 
และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) จากเดิม นางสาวสุธิรา  ปานแก้ว  เปลี่ยนเป็น  นางฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา  เนื่องจาก นางสาวสุธิรา  ปานแก้ว  
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕65  เมื่อวันที่  17  
พฤษภาคม  ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 41 - 8/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ความเป็นมา  
  ตามที ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังยุ่งเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือเป็นกลไกลหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนา
ประเทศต่อไป ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/
๒๕65 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 41 – 8/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ    
และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร์ 

ความเป็นมา  
 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา และมีประสิทธิภาพยั่งยืน โดย
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕65 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
41– 8/2565 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบและปรับแก้ในเล่ม มคอ.2 หน้า 8 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ในหัวข้อปรัชญา ซึ่งมีการ
พิมพ์คำซ้ำ “มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและบริการที่มีความรู้ทางด้านด้านศิลปะและ
เทคโนโลยี” 
 2. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งมีรายวิชาที่เกี่ยวกับกีฬาให้เลือกศึกษา ซึ่งมีกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมและน่าสนใจอีกหลายประเภท เช่น 
มวยไทย  การเล่นว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า ตระกร้อลอดห่วง เป็นต้น โดยหากมหาวิทยาลัยฯ สนใจในเรื่องของกีฬา
ดังกล่าว ตนยินดีจะให้คำแนะนำต่อไป 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  
โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง 
ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม และเศรษฐกิจความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ตอบสนองอุตสาหกรรมของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้ จึงมุ ่งพัฒนาบัณฑิตนัก ปฏิบัติมืออาชีพที่
สร้างสรรค์สังคม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมือ
อาชีพ รวมถึงการปรับปรุงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ซึ ่งจะทำให้การเรียนการสอน มีการพัฒนาและมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๑๐ 
แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังเน้นทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบและพัฒนาด้านสื่อมัลติมีเดีย เช่น สื่อสามมิติ สองมิติ 
แอนิเมชัน เกม และสื่อใหม่ โดยมีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) หลายประเภท และรองรับหลาย
แพลตฟอร์ม ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยการสร้างรายได้จากนวัตกรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดปัญหาด้านการ
ผลิตบัณฑิตไม่เพียงพอและเท่าทันต่อความต้องการบุคลากรในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีระดับความรู้
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึง
เห็นว่าหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือ
พัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/๒๕65 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ   
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 41 - 8/2565 เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว เลขที่ 3/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554  โดยผู้เช่า คือ บริษัท สงขลาเมอร์เมดโฮเทล จำกัด ตกลง
เช่าอาคารดังกล่าวเพ่ือประกอบกิจการของบริษัท มีกำหนดเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 
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12 กันยายน 2575 นั้น  เนื่องจาก บริษัท สงขลาเมอร์เมดโฮเทล จำกัด ได้กระทำการผิดสัญญาเช่าและไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เลขที ่ 
3/2554 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และเพ่ือให้การดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีความพร้อมใน
การประกอบกิจการ และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ
ร่าง TOR การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งที่ 913/2565 ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2565 
  ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่าง TOR ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10  
พฤษภาคม  2565 ได้พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ก็ได”้      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หากมหาวิทยาลัยฯ วางกำหนดปีสิ้นสุดของสัญญาการให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ของโรงแรมสงขลาเมอร์เมด และโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล ให้สิ้นสุดสัญญา
พร้อมกัน เผื่อจะมีโอกาสรวมกันได้ในอนาคต 
 2. ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ฉบับนี้ ควรมีการระบุ ดังนี้ 
  - ระบุเรื่องของระบบการติดตั้งการป้องกันภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ พายุ น้ำท่วม เป็น
ต้น ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร มีวิธีการอพยพคนอย่างไร รวมทั้งวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะ เรื่อง
มลภาวะ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ที่มีเรื่องของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน  
  - รายละเอียดของการแบ่งทรัพย์สินกันให้เป็นที่เรียบร้อย ว่าหากมีการติดตั้งอยู่แล้วหรือติดตั้ง
เพ่ิมเติมและอยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้วให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยฯ เลย จะได้ไม่ต้อง
มาแบ่งสินทรัพย์กันในภายหลัง และจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
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 3. ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) ควรจะปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
  - ข้อ 7.2 เอกสารประกอบการเสนอราคา (ข) ควรปรับเป็น เอกสารเสนอทุนการศึกษาและสิทธิ
พิเศษและผลตอบแทนอ่ืนๆ แก่มหาวิทยาลัย  
  - ข้อ 9.4 เสนอสิทธิพิเศษแก่มหาวิทยาลัย ควรปรับเป็น สิทธิพิเศษและผลตอบแทนอ่ืนแก่
มหาวิทยาลัย 
  - การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ควรจะปรับ
เพ่ิมเป็นทุนละ 15,000 บาท  เนื่องจากในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้น นักศึกษาจะได้มีเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ใช้จ่ายในการเรียน 
  - ข้อ 10  ระยะเวลาการให้เช่า ควรปรับเป็น  ระยะเวลาการให้เช่าไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่วันทำ
สัญญา 
  - ข้อ 12.10 ควรตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้มีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ออกมาใช้แทนแล้ว 
 4. โรงแรมสงขลาเมอร์เมด ไม่มีความสะดวกในเรื่องของลิฟต์  ซึ่งการออกแบบลูกค้าจะต้องขึ้นบันได
เพ่ือไปที่ลิฟต์ ทำให้ไม่สะดวกสำหรับลูกค้าที่มีกระเป๋าเดินทาง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นตัวตัดสินใจให้ลูกค้าไม่
มาพัก ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะลงทุนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยมีการออบแบบและสร้างลิฟต์ให้มีลักษณะเหมือน
โรงแรมมาตรฐานทั่วไป อาจจะทำให้มีลูกค้ามาพักเพ่ิมมากขึ้น 
 5. ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ค่าเช่ารายเดือนซึ่งไม่ต่ำกว่าเดือนละ 250,000 บาท และมีอัตราการ
ปรับเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี เป็นอัตราที่สูง ฉะนั้นในระยะแรกมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการใช้ดุลยพินิจใน
การช่วยเหลือก่อน เช่น เริ่มแรกอาจจะเก็บค่าเช่าที่ 200,000 บาทก่อน เมื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวดี
แล้ว จึงค่อยมากำหนดว่าหลังจากทำสัญญาไปแล้วกี่เดือน จึงจะเก็บค่าเช่า 250,000 บาท 
 6. สภาพของโรงแรมและจำนวนห้อง อาจจะแข่งขันกับโรงแรมอ่ืนยาก ฉะนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่
หากมหาวิทยาลัยฯ จะเข้ามาบริหารโรงแรมเอง หรือมีเอกชนร่วมบริหาร แต่ใช้ศักยภาพจากบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาสามารถเข้ามาฝึกงานได้อย่างเต็มที่  
 7. การจะบริหารจัดการโรงแรมให้มีความโดดเด่น เป็นที่ดึ งดูดของนักท่องเที่ยวได้  การใช้
แพลตฟอร์มต่างๆ มีความสำคัญมาก อาทิ เช่น  Booking.com  Agoda เป็นต้น 
 8. มหาวิทยาลัยฯ และผู้ประกอบการที่จะมาเช่า จะต้องมองผลในระยะยาว โดยการให้การ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน  เมื่อผู้เช่าให้ผลตอบแทน ทุนการศึกษา และสิทธิพิเศษแก่มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงรองรับการ
เรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา และของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว กิจกรรมบางอย่างของมหาวิทยาลัยฯ ก็ควร
จะสนับสนุนให้ผู้เช่ามีรายได้จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ซึ่งควรมีการเขียนระบุในสัญญาให้ชัดเจนเลยว่าทั้ง
สองฝ่ายจะสนับสนุนกันในบริบทเรื่องใดบ้าง 
 9. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเขียนจำกัดไว้ว่าการเช่าอาคารฯ เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม จึงควรลงทุน
ปรับปรุงระบบโครงสร้างให้ดีและมีความเหมาะสม แต่หากเป็นไปได้ หากมหาวิทยาลัยฯ จำกัดลักษณะขอบเขตให้
กว้างกว่าเดิม น่าจะมีตัวเลือกในการดำเนินการอย่างอ่ืนเป็นทางเลือกเพ่ิมขึ้น เช่น  เปิดให้บริการในลักษณะของ 
Nursing Home สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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 10. ด้วยข้อจำกัดเนื่องจากเป็นโรงแรมที่มีห้องพักน้อย การจะสร้างจุดเด่นของโรงแรม อาจจะเน้น
ในเรื่องของ การเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)  หรือเป็นโรงแรมที่เน้นทางด้านสุขภาพ  และ
สรรหาผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มที่จะทำโรงแรมแบบเฉพาะทางขึ้น เพราะหากเป็นโรงแรมแบบเฉพาะทางจะไม่ได้
เน้นปริมาณของผู้พักเป็นหลัก แต่ต้องหากลุ่มลูกค้าที่สนใจ และเน้นในการสร้างและตกแต่งห้องพักให้มีจุดยืน 
 11. ในระยะแรกอาจจะต้องดำเนินการเปิดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แบบนี้ไปก่อน หากไม่
สามารถดำเนินการได้ ค่อยมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้ง 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการบริหาร หาก
จะให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปบริหารเอง คงค่อนข้างยาก เนื่องจากสิ่งสำคัญที่สุดในงานบริการ จะต้องมีความสะดวกและ
รวดเร็ว แต่มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระบบราชการ ฉะนั้นการทำงานด้านการให้บริการค่อนข้างทำได้ยาก เพราะการบริหาร
จัดการหากต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบทั้งหลาย จะค่อนข้างดำเนินงานได้ล่าช้า แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว 
อาจจะดำเนินการได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การให้เอกชนเช่าและบริหาร แต่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปฝึกงานด้วย น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า ในการทำงานบริการ นั้น 
ต้องการผู้ที่บริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการซ่อมบำรุง จะต้องรวดเร็ว
ทันเวลา แต่หากเป็นในระบบราชการจะไม่มีความคล่องตัว  ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ฉะนั้นระบบราชการ  จึง
ไม่เหมาะกับการบริหารงานบริการโดยเฉพาะกับธุรกิจโรงแรม  มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการในรูปแบบให้เช่า ซึ่งเป็น
แนวทางที่เหมาะสมแล้ว 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR)      
การให้เช่าที่ดินและอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย 
จังหวัดสงขลา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

7.5  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕65 เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม  ๒๕65  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
แล้วเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

 

 

 

 



-22- 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นายสุรวัช  หมู่เก็ม 
   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการผังเมือง 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๑ เรื่อง และตำรา ๑ เล่ม
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานตำราฉบับปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

๒) นางสาวพรสวรรค์   
จันทร์สุข 

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์  
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทาง 
วิชาการในลักษณะอ่ืน ประเภท
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ 
ศิลปะ ชุด พืชพรรณ ภาวนา 
(ภาพพิมพ์) คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กำหนด) 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล 
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

๓) นายพิเชฐ 
สุวรรณโณ 

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล 
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

๔) นายพิทักษ์ 
สถิตวรรธนะ 

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง และผลงานทาง 
วิชาการในลักษณะอ่ืน ประเภท
ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์) 
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล 
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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  ๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ  ดังนี้ 
   ๒.๑ นายสุรวัช  หมู่เก็ม  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา 
การผังเมือง ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานตำราฉบับปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ ์
   ๒.๒ นางสาวพรสวรรค์  จันทร์สุข  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.3 นายพิเชฐ  สุวรรณโณ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับ
เรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.4 นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย   
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2564 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
  3. รับรองมติที่ประชุม 
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7.6  ลับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565  
 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 216-9/2565  ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 
มิถุนายน 2565  โดยให้ดำเนินการประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 

 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 
 
 

 

 

 


